



แผนที่ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ : องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจที่ ๑

ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ ๒

เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ

พันธกิจที่ ๓

เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

พันธกิจที่ ๔

พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน (High Performance Organization: HPO)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ ๔ มิติ

ประสิทธิผล

การตรวจเงินแผ่นดินได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะ

หน่วยรับตรวจมีการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

สตง. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์

คุณภาพการให้บริการ

สตง. เป็นองค์กรตรวจเงินแผ่นดินมืออาชีพ

หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

บุคลากรของ สตง. ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การตรวจเงินแผ่นดินยึดหลักความเป็นอิสระและเป็นกลาง

การส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ

สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สตง. และร่วมนำเสนอผลการตรวจสอบสู่สาธารณชน

สตง. มีระบบการบริหารงานภายในที่มีมาตรฐาน

บุคลากรของ สตง. มีคุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาองค์กร

สตง. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

บุคลากรของ สตง. มีความเป็นมืออาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

สตง. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ

สตง. มีเครื่องมือและทีมงานในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สตง. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

สตง. มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ

สตง. มีนวัตกรรมในการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์